



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สสส.ให้ทุนหนุน อยากเห็นวิชาชีพครุมีพลังรวมกลุ่ม

ศึกษาศาสตร์ มศว รวมพลคนเรียนครูตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู

นายพรภัทร สินดี นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี (กลุ่มที่ได้รับทุนจากรัฐบาล) ประชานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในทุกวันนี้กลุ่มผู้เรียนทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อให้วิชาชีพครูมีความเข้มแข็ง พัฒนาและก้าวหน้า เนื่องจากการรวมกลุ่มกันนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งถือว่ามี ความจำเป็นมากในวิชาชีพนี้ การที่วิชาชีพครูจะมีความเข้มแข็งได้นั้น ผมและเพื่อนๆ ที่เรียนใน โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี จึงเสนอแนวคิดการจัดตั้ง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ขึ้น แต่ก่อนจะจัดตั้งสมาพันธ์ได้นั้นจำเป็นที่เราต้องระดมความคิดเห็น จึงได้จัดสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2551 ณ อาคารมงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก

“ที่ผ่านมากลุ่มนิสิต นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ บางสถาบันได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้าน กีฬาอยู่บ้าง อาทิ กลุ่มศึกษาศาสตร์ จุฬาฯ มก. มศว ม.บูรพา ม.ศิลปากร ส่วนกลุ่มแถบภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการรวมกลุ่มกัน คือ มช. มข. ม.มหาสารคาม ม.นเรศวร แต่การจัดตั้งสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู เราต้องการให้เกาะเกี่ยวกันให้แน่นแฟ้นและรวมนิสิต นักศึกษาที่เรียนด้าน วิชาชีพครูไว้ด้วยกัน สมาพันธ์จะเป็นที่พึ่งและขับเคลื่อนให้กับผู้เรียนในวิชาชีพครูได้”

นายพรภัทร กล่าวอีกว่า มศว จะเป็นแม่ข่ายในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้เราได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้สื่อข่าว : **ชาติชาย รำพึง**

rewriter : **ชาติชาย รำพึง**

